

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมาชิก อบต. หมู่ที่	หมายเหตุ
๑	นายศรีไพร สุพรรณ	หมู่ที่ ๑	
๒	นายประสงค์ คำริห์	หมู่ที่ ๒	
๓	นายสมบัติ มาลาสาย	หมู่ที่ ๓	
๔	นางสังวาล ป้องคำกวย	หมู่ที่ ๔	
๕	นายบุญเต็ม จันทวี	หมู่ที่ ๕	
๖	นายสุพรรณ เรื่องสิทธิ์	หมู่ที่ ๖	
๗	นางศิริลักษณ์ นำภา	หมู่ที่ ๗	
๘	นายอุทร สุภาการ	หมู่ที่ ๘	
๙	นายวัชรพงษ์ คำกูรี	หมู่ที่ ๙	
๑๐	นายสุพัฒน์ ทิศำปา	หมู่ที่ ๑๐	
๑๑	นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ	หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายธีรพงษ์ เลือดอุดร	หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นายเรืองฤทธิ์ อองตัน	หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายสมบัติ จันทวง	หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายพศิน พวงเขียว	หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายสวय จันทะพวง	หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายฮอง ทาประจิดร์	หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายโอวาท ชินกะธรรม	หมู่ที่ ๑๘	
๑๙	นายจันทิ โทคำเวช	หมู่ที่ ๑๙	
๒๐	นายถวิล แก้วอนันต์	หมู่ที่ ๒๐	

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเสถียร รักษารอด	นายก อบต.บุงหวาย	
๒	นายวิศรุต ภูเกิด	รองนายก อบต.	
๓	นายนำพล สมพันธ์เพ็ง	รองนายก อบต.	
๔	นายบัวพา คำริห์	เลขานุการ นายก อบต.	
๕	นายปิ่น ส่งเสริม	ที่ปรึกษานายก อบต.	
๖	นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์	รองปลัด อบต. บุงหวาย	
๗	จำเอกชูเกียรติ เขียวช่อม	หัวหน้าสำนักปลัด	

๘	นายลาชินทร์ ตุมสี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๙	นายอักรพงษ์ ศิริบุรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐	นางจันทนา คำภูมิ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๑	นางสาวณัฐภัสร์ อุทธาร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๑๒	นางสาวพิมพ์ลภภัทร มากดี	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๓	นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ	นักประชาสัมพันธ์	
๑๔	นางสาวสุ่มัจฉา ไกลกล	พนักงานจ้างทั่วไป	
๑๕	นางสาวสิรินภา ยิ้มแย้ม	พนักงานจ้างเหมา	
๑๖	นางสาวรุจิรา พรหมลี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	
๑๗	นายนवल ปุริวงษ์	อาสาสมัครบริหาร	
๑๘	นางสาวณัฐปภา ชามวงษ์	อาสาสมัครบริหาร	
๑๙	นางสาวเพ็ญพักตร์ พัฒนภรณ์	พนักงานจ้างทั่วไป	
๒๐	นายวัฒนพงษ์ อุดรา	พนักงานจ้างทั่วไป	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลบุงหวายที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.บุงหวาย และขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้ว มีสมาชิกสภาตำบลบุงหวายครบ จำนวน ๒๐ ท่าน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาตำบลบุงหวาย จดรูปเทียบ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และขอเรียนเชิญทุกท่านยื่นขึ้นพนมมือคะ - ประธานสภา จดรูปเทียบบูชาพระรัตนตรัย - และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ แจ้งวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งในวันนี้ไม่มีการเสนอญัตติ เราจะประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกสภา อบต.บุงหวาย เข้าร่วมประชุมครบ ๒๐ คน

เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก อบต.บุงหวาย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖ จะเริ่มขบวนรณรงค์ที่วัดบ้านบุงหวาย ขอให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ทุกท่านนะครับ แจ้งระเบียบวาระต่อที่ประชุม และประชุมตามระเบียบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสุวัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา มีสมาชิกฯ สภา หรือท่านใดอภิปรายในเรื่องอื่นๆ หรือไม่
นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รองนายก รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับงานกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติม เป็นโครงการที่ อบต. บุงหวาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ได้จัดทำมาแล้วเป็นปีที่สอง ซึ่ง สสส. คาดหวังว่า อบต.ที่เข้าร่วมจะเป็นต้นแบบให้กับ อบต.หลายๆพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันคือ การผลักดันในเรื่องโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ยิ่งทาง อบต.บุงหวาย ผมก็ได้เข้าร่วมถอดบทเรียนที่ กทม.ร่วมกับคณะวิจัย หลายๆ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เน้นในเรื่องการสร้างจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และให้ความสำคัญกับปัญหาพิษ ภัย บุหรี่ สำหรับการแต่งกายขออนุญาตให้สวมใส่เสื้อกีฬา อบต.บุงหวาย เพื่อเป็นการแต่งกายในรูปแบบเดียวกัน และอีกหนึ่งกิจกรรมของคณะผู้บริหาร คือร่วมต้อนรับสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ที่มาติดตามสอบถามการโอนย้าย รพ.สต.ไปยัง อบจ. ซึ่งในปี ๒๕๖๖ มีการโอนย้าย งบประมาณสามพันกว่าแห่ง รพ.สต.น้อยเป็นตัวแทนที่ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยมาติดตาม

สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์ใช้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบุงหวายได้รับรายงานเคสที่บ้านร่วมสร้าง ซึ่งศูนย์ป้องกันโรคติดต่อได้ไปพ่นหมอกควัน เพื่อระงับ ทำลาย ยุงลายที่เป็นพาหะในเขตพื้นที่ ที่เกิดโรคไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับการรณรงค์ในเรื่องการทำความสะอาดในแต่ละหมู่บ้าน ทาง รพ.สต.น้อย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อสม. ได้กำหนดแผนแล้ว ซึ่งจะส่งแผนมาทาง อบต. บุงหวาย เพื่อขอรับการสนับสนุนรถน้ำ รถกระเช้า และรถประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์แต่ละหมู่บ้าน ก็จะออกร่วม และสนับสนุนจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ ไปช่วยสนับสนุนทุกหมู่บ้านที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมรณรงค์ในการป้องกัน การเกิดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ไม่ว่าเป็นการแจกทรายอะเบท กว่าภาษาะที่ซังน้ำ ผมมีนโยบายที่จะออกร่วมตามแผนทั้งสอง รพ.สต. เพื่อป้องกันโรคใช้เลือดออกที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสาธารณสุขคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีการระบาดอย่างรุนแรง

นายสุวัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ขอนำเรียนหลายๆเรื่องที่อยู่ที่จะพูดในที่ประชุมสภา หากกระทบทกระเทือนข้าราชการหรือสมาชิก หรือคณะท่านผู้บริหาร ก็ต้องขอโทษการประชุมการถาม และขอให้จบในที่ประชุม ทุกอย่างที่ผมได้รับข้อมูลมา จะถูกจะผิด ผมต้องเรียนถาม

- เรื่องขอใช้สถานที่ อบต. เพื่อจัดงานแต่งงานลูกสาวของ ผอ.บุญนิยม พิมพวรรณ ซึ่ง ผอ.บุญนิยม สมจันทร์ เรียนถามมาว่า ได้มีการจ่ายค่าสถานที่ มาสองพันบาท ใครเป็นคนรับเงิน ก็ให้รับผิดชอบออกบิล เพราะผมว่าเป็นเงินที่เขาให้สมทบมา เป็นค่าสถานที่ เขาถามมาว่าได้ออกใบเสร็จไหม ผมตอบว่าไม่ทราบ

/มีคนใช้เบอร์ ๐๖๑๖๗๔๙๔๒๖...

- มีคนใช้เบอร์ ๐๖๑๖๗๔๙๔๒๖ โทรหาผม แจ้งว่ามีข้าราชการได้มาสแกนนิ้วมือ ลงเวลาทำงาน แล้วกลับไปใช้เวลาส่วนตัวอยู่ที่บ้าน ผมบอกว่าจริงไหม ผมบอกผมไม่เชื่อ คือผมรับแจ้งมาแบบนั้น แล้วผมโทรกลับ ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ผมเลยไปดูที่บ้านข้าราชการท่านนั้น ผมเลยถามว่า ข้าราชการท่านนั้นพักร้อนหรือเปล่า แต่ถ้าพักร้อนคงไม่ได้สวมเสื้อข้าราชการสีกากี วันธรรมดา ใส่เสื้อกั๊ก ผมไม่ได้ระบุใครนะครับ แต่อยากให้ผู้บริหารตรวจสอบ ดูแล ท่านรองปลัด กำกับดูแล ว่ามีจริงไหม
- มีประชาชน หมู่ ๑๐,๑๓,๒๐ ผากถาม กรณี ผญบ. หมู่ ๒ ที่ถามเมื่อวาน เรื่องคลองสูบน้ำ โนนบอนจะใช้ได้ไหม ขึ้นตอนถึงไหน ผมไม่โทษใครครับ ไม่โทษลูกจ้าง แต่โทษคณะผู้บริหารเลย ว่าโดนพายุ เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำ สไลด์ลงไป พลิกคว่ำ มาหลายเดือนกว่าจะยกขึ้นมา ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่นั่น ไม่รายงานให้ท่านทราบ หรืออย่างไร แต่เขาบอกว่าได้รายงาน และมีการสอบเอาผิดด้วย ผมว่าดำเนินการช้ามาก ผากคณะผู้บริหารครับ
- เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นลึ่วเข้าทุ่งบอนไปสี่แยกวัดปานานาชาติ ที่ติดตอนรับเสด็จ ตอนนั้นใช้งานได้ดี แต่ตอนนี้ดับ ใช้งานไม่ได้ แล้วเสียมานานแล้ว นำเรียนคณะผู้บริหารสอดส่องดูแล เอาใจใส่ เป็นสำคัญด้วย ผมบอกกับพี่น้องประชาชน ว่าผมรับฟังได้ แต่เรื่องการจัดการเป็นเรื่องของคณะผู้บริหาร
- สำนักงาน อบต.บุงหวาย มีข้าราชการ ลูกจ้าง รวมกัน หกสิบกว่าคนโดยประมาณ เงินเดือนโดยประมาณไม่รวมสมาชิก ตกอยู่ประมาณล้านสามกว่าบาท แต่เรื่องการทำงานบางครั้งก็ช้า หรือว่าเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ไม่เพียงพอ แล้วทุกวันไม่ทราบว่าท่านทำอะไรกันอยู่ หลังๆ มาได้ยินว่าขอเปิดกรอบข้าราชการ กองยุทธศึกษา มีใครสักคน บอกว่าเรื่องภายในไม่ให้แพร่งพรายไปข้างนอก ที่จริงถ้าโปร่งใส สุจริตจริง ต้องตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ในการบริหารงาน มีการเปิดกรอบข้าราชการตอนนั้น ไม่ผ่าน และหลังๆ มา ขอเปิดอีกครั้ง ข้าราชการที่เข้าร่วมประเมิน ให้ความเห็นชอบให้เปิดกองยุทธศึกษา ให้หาคำตอบให้ ปชช.เลยครับ ว่าขั้นตอนการเปิดกรอบถูกต้องหรือไม่ เพราะนักเรียนมีนะครับ เพราะในตำบลเรามีนักเรียน ร้อยหลายๆเรื่อง ทุกวันนี้โซเซียล มันเร็ว ที่พูดนี้ผมไม่ได้ขู่ว่าแค่ปราม แค่พูดให้รับทราบ ต้องขอโทษคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกท่าน

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ การทำงานของนายก มาเป็นพ่อบ้านของตำบลบุงหวาย ผมหนักใจแทนเหมือนกันนะ เพราะรับผิดชอบทั้งตำบล การทำงานของ อบต.บุงหวายนี้ช้ามาก เพราะไปดูงานในที่ที่เจริญมาแล้ว ส่วนจะพิจารณาในตำบลบุงหวายให้เร็วขึ้น ดีขึ้น เพราะเรามาทำงานกินเงินของชาวบ้าน ภาษีประชาชน บางครั้งทำงานที่ตำบลบุงหวายในห้องแอร์เย็นๆ เห็นใจชาวบ้านบ้างที่เขาเดือดร้อน บริหารงานก็ให้เร็วกว่านี้อีก ทุกอย่างเป็นหน้าเป็นตาของบุงหวาย ตำบลอื่นเขามาดูงานเราก็หลายครั้ง มีอะไรดีๆให้เขาดูบ้าง ห้องประชุมก็ไม่มีการเองงบประมาณมาลง มาปรับปรุงให้สวย สะอาดหู สะอาดตา แอร์ก็ไม่ปรับปรุง ขอฝากท่านนายก ฝ่ายบริหารทุกคนเตรียมงานใหม่ ทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภา เรื่องหมู่ที่ ๑๓ ถนนซอยบ้านของนายกลมเกลียวถึงบ้านนายสี พิมพนา เป็นหน้าฝนแล้ว แต่ถนน คสล.ที่ผ่านสภาเรียบริ่อย มีหนังสือของท่าน ผอ.กองช่าง บอกว่าเซ็นสัญญาเรียบริ่อยแล้ว แต่ที่จริงมันก็ช้า เป็นที่นา เข้าไปในซอย ไม่ทราบว่าทำได้ขนาดไหน โครงการทุกโครงการ ที่เซ็นสัญญาที่ท่าน ผอ.กอง ที่แจกเอกสารมาทำช่วงหน้าหนาวแล้ว ผมเรียนผู้บริหารว่าช้าครับ พี่น้องประชาชน ก็รอ ทุกท่านกินเงินภาษีพี่น้องประชาชน ที่เงินเดือนค่าตอบแทนทุกบาททุกสตางค์ ท่านเป็นตัวแทนหมู่บ้าน ๒๐ ท่าน

นายถวิล แก้วอนันต์ ส.อบต.ม.๒๐ เรียนประธานสภา รองประธานฯ นายก วันนี่ผมได้รับคำร้องเรียน จากชาวบ้าน ประชาชน คำร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนในตำบลบุงหวาย ถนนเส้นดอนตู ในหมู่ที่ ๒๐ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างใด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงร้องเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน ให้ช่วยไปดูแลเพื่อบำรุงซ่อมแซมแก้ไข ให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไป มา ประกอบกับทุกวันนี้มีฝนตกลงมา ทำให้ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ และมีรถแทรกเตอร์ที่ไปไถนา วิ่งอยู่เป็นประจำ ทำให้หลุมใหญ่ขึ้น และลึกลงไป พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารไปดูแลถนนเส้นนี้ด้วยครับ

นายเสถียร รักษารอด นายก อบต.บุงหวาย สำหรับหลายๆเรื่องที่ท่านได้สอบถาม ตลอดจนเรื่องที่ท่านประธานสภาฯ ได้นำเรียน ขอเรียนว่า ถ้าเป็นการบริหารงานบุคคล ผมเองถือว่าก็บริหารงานตามหลักคุณธรรม ส่วนเรื่องของการใช้เวลาส่วนตัว ผมคงลืงลิกขนาตนั้น คงจะลำบาก เวลามาทำงานก็มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตอนเช้าก็ต้องสแกนก่อนเวลา ๘.๓๐ น. ถ้าหลังจากนั้นก็ต้องมีเหตุผล ในการไปติดต่อธุระหรือติดต่อราชการ ก็มีการบันทึกรายงานทุกวัน ส่วนเวลากลับก็ต้องสแกนหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น. นี่คือการลงเวลาไปและกลับ ส่วนบางท่านอาจมีภารกิจไปที่นั่นที่นี่ บางท่านก็ขออนุญาตบางท่านก็ไม่ขอ ผมก็จะกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาในโอกาสต่อไป

ส่วนในเรื่องของโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของแต่ละกองแต่ละส่วน ก็ต้องเรียนว่าอยู่ในเรื่องของการอย่างเช่นถ้าชำรุดก็ให้ไปตรวจสอบ ซ่อมแซม หลายๆโครงการผมก็มีนโยบายเร่งอยู่ บางเรื่องที่ท่านจะมองว่าช้า หากผมจะเร่งมาก บางวันบางเรื่องก็ได้ บางเรื่องก็ช้า แต่ช้ามีเหตุมีผลผมก็ไม่สามารถไปบังคับขู่เชิญอะไรไปมากกว่านี้ได้ คงให้การทำงานเป็นอิสระเป็นบางเรื่อง เรื่องการซ่อมแซมถนนหนทางก็ขอมอบให้ ผอ.ช่าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือนายช่าง ออกตรวจสอบ หากพอซ่อมแซมได้ก็ให้รีบบันทึกดำเนินการซ่อมแซม ไม่เลือกว่าจะเป็นถนนเส้นไหน จุดไหนก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างเส้นบ้านโนนน้อยไปบ้านห้องชัน เริ่มเป็นหลุมเยอะ เนื่องจากมีรถบรรทุกหนักวิ่งตลอดปี ส่วนการที่จะซ่อมถาวร ก็มีแผนหนึ่งแผนสองไว้อยู่ ส่วนการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหา ก็ให้ทางกองช่างออกสำรวจ ทั้งถนนแอสฟัลท์ติก ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง

ส่วนในเรื่องอื่นๆ ผมเองก็ขอรับไว้ แล้วจะประสานกับพนักงานส่วนตำบลทุกคนในการประชุมประจำเดือน มีการมอบหมายงาน ติดตามงานอยู่ประจำ แต่ว่างานบางเรื่องทางผู้บริหารอาจจะมองไม่ถึง หากบางเรื่อง อยู่ในสายตาของท่านสมาชิกสภา ท่านก็เรียนแจ้งมาได้เลย ผมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับหมู่บ้านไหน เพราะหากโครงการไหนที่เกิดประโยชน์ก็จะดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนการทำงานนั้นผมทราบว่ามีทั้งผู้ที่ถูกใจ และไม่ถูกใจ เป็นของธรรมดา ผมไม่ได้ติดใจว่าใครจะคิดยังไง ขอทำหน้าที่ในช่วงที่ตัวเองทำอยู่ให้ดีที่สุด แต่การทำดีที่สุด ก็ไม่ได้ว่าจะถูกใจทุกคน อันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องนำมาคิด ก็ไม่ได้มีปัญหาครับ การประชุมก็เป็นเรื่องของในห้องประชุม ผมก็ไม่ได้ไปบังคับใคร ทำตามหน้าที่ทุกคน ผมเองก็ทราบว่าผมกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เหมือนกับทุกท่านที่ทำหน้าที่ ส่วนเรื่องเร็ว ช้า ก็มีอีกหลายองค์ประกอบที่ทำให้ช้าหรือเร็ว ผมเคยนำเรียนกับที่ประชุมสภาว่า ถ้าผมทำคนเดียวได้เสร็จ ผมทำเสร็จหมดนะครับ เพราะผมเป็นคนถ้ามาแล้วต้องทำ ถ้าไม่ทำ ไม่มาดีกว่า ภายในก็มีทั้งคนที่ชอบ และไม่ชอบผมครับ แต่ผมก็ขอทำตามหน้าที่ ขอนำเรียนกับที่ประชุมเพื่อทราบร่วมกัน การทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะทราบว่าผมเร่งขนาดไหน

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่าน นายกนะครับ

/นายเสถียร รักษารอด นายก อบต.บุงหวาย ...

นายเสถียร รัชชารอด นายก อบต.บุงหวาย นับจากนี้ต่อไป ผมจะต้องทำงานด้วยความเข้มข้นมากกว่าเดิม และต้องเข้าไปที่ตัวบุคคลที่ยังทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ก็จะเริ่มมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนคำพูดอื่นถ้าหากว่าไปกระทบกระเทือนใครก็ขอภัย ส่วนท่านสมาชิก ประธานสภา ผมก็เคารพทุกท่าน การทำงานบริการพี่น้องประชาชน ทำงานเพื่อประชาชนก็เจตนาเดียวกัน การทำงานเป็นผู้บริหารต้องดูทุกเรื่องทำในสิ่งที่คิดว่าทำดีที่สุดครับ

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่าน นายกนะครับ ที่ท่านบอกว่าจะบริหารงานเข้มข้น ท่านสมาชิกมีเรื่องอะไร หรือโครงการไหนจะสอบถามอีกไหมครับ ท่านสมาชิก หมู่ ๑๒ ที่เรียนถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ขอขยายเขตไฟได้สีกว่าตัน แล้วอยากจะได้ไฟฟ้าแสงสว่าง ผมจึงบอกให้ท่านนำเรียนคณะผู้บริหารอีกทีนะครับ

ผมขอแนะนำเรียนเรื่องมีที่ไหนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทยที่ไม่มีโต๊ะให้ประธานสภา รองประธานสภานั่ง มีที่นี้ที่เดียว


คำพูดใด วาจาใดที่ผมพูดไม่สุภาพ ก็ขอกราบประธานอภัยท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางศิริลักษณ์ นังกา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ) 
(นายจันทิ โทคำเวช)
ส.อบต.ม.๑๙

(ลงชื่อ) 
(นายสมบัติ มาลาสาย)
ส.อบต.ม.๓

(ลงชื่อ) 
(นายถวิล แก้วอนันต์)
ส.อบต.ม.๒๐

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย สมัยสามัญ สมัยสอง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สภาฯ มีมติให้การรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย.....สมัยที่ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่
.....


(นายสุทัศน์ ที่คำป่า)
ประธานสภา อบต.บุงหวาย